

này (tuy suốt đời không bao giờ cởi ngựa ...) đã tạm thời đóng đô ở Houston, dưới sự giám sát thường xuyên của nội tướng (Lý do: xin cứ hỏi Ái Văn thì rõ ...)

Trình làng: Ái Văn hát cũng hay lắm. Hay đến nỗi nửa chừng, bà con bảo nhỏ: xong chưa bạn?

e. Việc học hành của các

cháu các AHCC: Chúng ta cũng rất hãnh diện nhận thấy: nhờ sự giáo dục rất có căn bản của các bậc cha mẹ nên các cháu tuy đã vào Đại học, nhưng rất lễ phép và siêng năng học hỏi. Kết quả nói chung trong cuối niên học này rất đáng khen mong rằng các cháu cố gắng giữ nề nếp gia phong, gắng học và nói tiếng

Việt nhiều hơn nữa trong dịp hè; và đạt nhiều kết quả tốt trong niên học tới.

**8. ĐÚC KẾT:** Toàn thể AHCC Houston xin chúc Đại Gia Đình AHCC Năm Châu một mùa hè vui tươi, nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn.

## AHCC TEXAS ĐỢT 2

VŨ QUÝ HẢO và ĐOÀN KỶ TƯỜNG

### 1. ĐÁM CƯỚI CON TRAI ANH CHỊ NGUYỄN VĂN ĐỘ:

Địa điểm: Tư gia anh chị Nguyễn Văn Độ.

Thời gian: 12 giờ trưa ngày 7/7/91.

Chú rể: Nguyễn Văn Thành (Thứ nam anh chị Độ).

Cô Dâu: Đỗ Nguyễn Diễm Uyên (Thứ nữ anh chị Nho).

Đến tối, một bữa tiệc thân mật đã được tổ chức tại nhà hàng Tàu: Golden Palace để ra mắt hai họ.

AHCC tham dự khá đông. Có sự hiện diện của người hùng Kuwait Trịnh Ngọc Răng. Có Ái Văn và một số bạn từ Austin đến (Thông, Liêm, Đông ...)

Có AHCC là có nhiều chuyện vui, cười nói như pháo nổ ... Thực đơn có hai món đặc biệt; Gà Quý Phi và vịt Liệt Dương ăn vào đại bổ: lục phủ ngũ tạng. Ái Văn thích quá ...

### 2. LỄ RA MẮT HAI BAN TRẺ AHCC VỪA MỚI LẬP GIA ĐÌNH:

Địa điểm: Tư gia anh chị Vũ Quý Hảo.

Thời gian: 7-20-91 hồi 7:00 p.m.

Chú rể: AHCC Vũ Ngọc Thành.

Cô dâu: AHCC Hương.

Chương trình rất sôi động với những ca sĩ cây nhà lá vườn và hai guitare rất điêu luyện (Đỗ Hoàng và Đỗ Khai) đã làm cho buổi họp nhiều ý nghĩa và rất thoải mái.

### 3. HỌP MẶT TẠI NHÀ AHCC NGUYỄN THANH TOÀN Ở AUSTIN - 8/3/91:

Một số AHCC Houston (Trường, Lộc, Văn, Răng) đã tham gia buổi họp mặt tại nhà anh Toàn.

Tất cả AHCC Austin đều có mặt.

Sau tiệc vui buổi tối lại đến mục dạ vũ. Bạn bè nhảy nhót

tưng bừng. Nhà anh Toàn (do anh vẽ đồ án, tự đảm trách xây cất). Nhà khá đẹp, hai tầng. Có sàn nhảy với ánh sáng tân kỳ, giàn nhạc âm thanh tuyệt hảo. AHCC nhảy quá cỡ thợ mộc. Nhảy phát mệt. Mệt lại nghỉ giải lao. Khỏe lại nhảy lại. cuối cùng là một châu cháo vịt lai rai ...

Nhìn lại đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng.

Mục đáng nhớ: Anh Răng nhảy hết sẩy, nhảy đến rớt cả kiếng cận thị mà không hay ... Còn Ái Văn thì khỏi chê. Quay valse như chong chóng.

### 4. PHẦN LINH TINH: Phần ủng hộ Lá thư AHCC gồm như sau:

(Phần bổ túc do những bạn chưa đóng kỳ trước:

A/C Vũ Kim Chu: 20.00

A/C Phi Ngọc Huyền: 20.00

A/C Phan Điện: 20.00

A/C Nguyễn Kim Khoát: 20.00

A/C Vũ Ngọc Thành: 20.00

A/C Nguyễn Đơn Xuân: 20.00

Tổng cộng: 120.00

Ghi chú: Các chi phiếu này xin gửi bạn Lê Mộng Hùng để điều hành LT AHCC.